

# เยี่ยมชมเกษตรแปลงใหญ่เมืองคอน จัดตั้งกลุ่มเลี้ยงสัตว์-ปลูกโกโก้

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรฯ ลงพื้นที่เมืองคอน สํารวจเกษตรแบบแปลงใหญ่กลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ-แพะ อ.สิชล เกษตรกรส่วนใหญ่เลี้ยงโคเนื้อเป็นอาชีพเสริมในสวนยางพาราและสวนปาล์มน้ำมัน หนุนรวมกลุ่มผลิตแพะคุณภาพผ่านการรับรองฟาร์มจากกรมปศุสัตว์ เพิ่มการส่งออกไปยังตลาดมาเลเซีย พร้อมแนะชมสวนโกโก้ อ.ท่าศาลา เล็งของบประมาณจัดตั้งโรงอบและแปรรูปโกโก้เพื่อเพิ่มรายได้เกษตรกร

นางอุมาพร พิมลบุตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายสุริยันต์ บุญญานุกูล เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช และคณะ ลงพื้นที่ตรวจติดตามการบริหารจัดการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่จำนวน 2 แปลง ได้แก่ แปลงใหญ่โคเนื้อ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มออมทรัพย์ผู้เลี้ยงโค หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งใส อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนายเรืองชัย วจนสาร ประธานกลุ่มฯ ให้การต้อนรับ

นายเรืองชัยกล่าวว่า ปัจจุบันกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มออมทรัพย์ผู้เลี้ยงโคใช้ระบบการถ่ายทอดองค์ความรู้แบบพี่สอนน้อง โดยมีปศุสัตว์อําเภอสิชลเป็นพี่เลี้ยง สมาชิกมีการยึดกฎกติกาของกลุ่มอย่างเข้มงวด ทำให้โคเนื้อีมีคุณภาพปลอดภัยแก่ผู้บริโภค ราคาซื้อขายเป็นที่น่าพอใจแก่เกษตรกรผู้เลี้ยง

ทั้งนี้ สมาชิกในกลุ่มได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาช่วยในการผลิตโคเนื้อีคุณภาพ อาทิ การลดต้นทุนการผลิตโดยการปลูกแปลงหญ้าอาหารสด การจัดเตรียมเสปียงหญ้าหมักสำรองไว้ใช้ยามหน้าฝนและหน้าแล้ง การบริหารจัดการฟาร์มให้มีความสะอาด จัดเก็บมูลโคเพื่อจำหน่ายเป็นปุ๋ยเพิ่มรายได้ อีกทั้งทางกลุ่มยังได้รับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ เครื่องสับดหญ้า ถังสำรองเสปียงอาหารจากภาครัฐ ทำให้ลดต้นทุนการผลิตได้มากยิ่งขึ้น

ด้วยผลการดำเนินงานที่มีความเสมอต้นเสมอปลาย พร้อมรางวัลการันตีอีกมากมาย ทำให้กลุ่มได้รับความสนใจจากเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อีทั่วประเทศในการเข้ามาศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ สร้างเครือข่ายและสร้างตลาดร่วมกัน

จากนั้น นางอุมาพรได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงแพะสีชลก้าวหน้า หมู่ที่ 8 ต.เสภา อ.สีชล จ.นครศรีธรรมราช โดยมีนางจารึก เพชรดวง ประธานกลุ่ม ให้การต้อนรับ พร้อมให้ข้อมูลว่า กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงแพะสีชลก้าวหน้าได้รับรางวัลวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับประเทศ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการประกวดสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับชาติ กรมปศุสัตว์ ประจำปี 2560 ปัจจุบันมีเกษตรกรที่เลี้ยงแพะเนื้อและแพะนม โดยอาชีพเลี้ยงแพะส่วนใหญ่เป็นอาชีพเสริมในสวนยางพาราและสวนปาล์มน้ำมันของเกษตรกร

นางจารึกบอกว่า กลุ่มนี้มีกำลังการผลิตแพะเนื้ออยู่ที่ 2,000 ตัวต่อปี ราคาหน้าฟาร์ม กิโลกรัมละ 120 บาท เกษตรกรมีความพึงพอใจและได้รับการสนับสนุนองค์ความรู้เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มมูลค่าสินค้าจากทางหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ทางกลุ่มได้จัดทำผลิตภัณฑ์จากแพะ อาทิ นมแพะ สบู่ล้างนมแพะ เพื่อจำหน่ายเป็นรายได้เสริมอีกด้วย

นายสัตวแพทย์ธวัช พันธ์สนิท ปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า สำนักงานปศุสัตว์นครศรีธรรมราชร่วมกับสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ดำเนินการจัดหาตลาดเพื่อส่งออกแพะเนื้อให้แก่เกษตรกรแปลงใหญ่ไปยังประเทศมาเลเซีย เนื่องจากตลาดมีความต้องการในการบริโภคแพะเป็นจำนวนมาก แต่ยังไม่ประสบความสำเร็จเนื่องจากมาเลเซียมีความต้องการนำเข้าแพะเดือนละ 2,000 ตัว ในขณะที่แปลงใหญ่แพะของจังหวัดนครศรีธรรมราชปัจจุบันมีกำลังการผลิตส่งให้ทางมาเลเซียได้เพียงเดือนละ 250 ตัวแต่ก็นับว่าเป็นโอกาสดีในการสร้างความเชื่อมั่นด้านการตลาดให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะในจังหวัดนครศรีธรรมราช หากสามารถรวมกลุ่มเพื่อผลิตแพะคุณภาพและผ่านการรับรองฟาร์มจากกรมปศุสัตว์ ก็สามารถที่จะส่งออกสินค้าไปยังตลาดประเทศเพื่อนบ้านได้ไม่ยากนัก

จากนั้นผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ตรวจติดตามการปลูกโกโก้ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช ณ จุดรับซื้อผลผลิต บริษัท มิสเตอร์เท่ง จำกัด โดยนายอนุกุล เงินเปีย ผู้รวบรวมผลผลิตโกโก้ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้ข้อมูลว่า ในระยะเวลา 1 เดือน ทางบริษัทสามารถรวบรวมผลผลิตในพื้นที่ได้ถึง 3 รอบ ปริมาณผลผลิตรอบละ 8 ตัน เนื่องจากโกโก้เป็นพืชที่ให้ผลผลิตตลอดทั้งปี และจะให้ผลผลิตมากในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน และช่วงเดือนกันยายน-ตุลาคม โดยรับซื้อผลสดจากเกษตรกรในราคา กิโลกรัมละ 15 บาท แล้วส่งไปจำหน่ายยังโรงงานแปรรูปที่เชียงใหม่ ซึ่งผลผลิตในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชคิดเป็นร้อยละ 80 ของผลผลิตที่ทางบริษัทรวบรวม ส่วนอีกร้อยละ 20 เป็นผลผลิตในจังหวัดใกล้เคียง

คณะยังได้เดินทางไปสำรวจแปลงโกโก้ของเกษตรกรในพื้นที่หมู่ 6 ต.สระแก้ว อ.ท่าศาลา ซึ่งทำการเพาะปลูกพืชโกโก้เป็นเชิงเดี่ยวจำนวน 3 ไร่ ได้รับสนับสนุนพันธุ์โกโก้จากกรมส่งเสริมการเกษตร เมื่อปี พ.ศ.2526 เป็นโกโก้สายพันธุ์ชุมพร 1 ซึ่งปลูกโกโก้โดยวิธีปลูดยตามธรรมชาติแต่เนื่องจากโกโก้เป็นพืชทนแล้งจึงให้ผลผลิตตลอดทั้งปี รายได้จากการขายโกโก้เดือนละ 15,000 บาท เฉลี่ยไร่ละ 5,000 บาทต่อไร่

นายสุรียันต์กล่าวว่า จากข้อมูลทะเบียนเกษตรกร พบว่ามีผู้ขึ้นทะเบียนพื้นที่ปลูกโกโก้จำนวน 32 ราย พื้นที่ 79 ไร่ แบ่งเป็นการปลูกเชิงเดี่ยว จำนวน 4 ราย พื้นที่ 20 ไร่ และปลูกแบบผสมผสานอีก 28 ราย พื้นที่ 59 ไร่ ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช และอีก 30 ไร่ ในพื้นที่ อ.ทุ่งสง จากการลงพื้นที่ทำให้ทราบข้อมูลเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันในจังหวัดนครศรีธรรมราชยังไม่มีโรงงานแปรรูปโกโก้ ในขณะที่ทางสำนักงานเกษตรอำเภอท่าศาลาร่วมกับเกษตรกร มีความคิดที่จะเสนอโครงการผ่านงบประมาณจังหวัดเพื่อจัดตั้งโรงอบและแปรรูปโกโก้เพื่อเพิ่มรายได้และสร้างอาชีพเสริมให้กับเกษตรกรในพื้นที่อีกช่องทางหนึ่ง

**ที่มา : ไทยโพสต์ วันที่ 11 มิถุนายน 2562**